

เดลินิวส์

ภัยคุกคาม 4.0

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ใช้งานแทบทุกกิจกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทำได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายที่ทุกคนเข้าถึงสะดวก แพร่หลายไปทุกระบบ ทุกวงการ โดยเฉพาะการค้า การเงิน ส่งผลให้ธุรกรรม การประกอบการ ตลอดจนชีวิตส่วนตัวของคนส่วนใหญ่ กิจกรรมบันเทิง การแบ่งปันข้อมูลในเครือข่ายสังคม หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก กลายเป็นสิ่งที่ขาดหรือชะงักแม้ชั่วขณะก็เป็นความเสียหายได้ จึงเป็นความเสี่ยงภัยชนิดใหม่ ที่ภาครัฐแสดงความตระหนัก ใส่ใจให้ความสำคัญที่จะวางมาตรการป้องกัน

พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาเรื่องยุทธศาสตร์ความปลอดภัยไซเบอร์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในโอกาสสวนสื่อสารแห่งชาติ 2560 ว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงการถูกบุกรุกทางไซเบอร์ ที่น่าห่วงที่สุดคือภัยที่กระทบความมั่นคง จึงต้องมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ เป็นหน่วยงานระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ภายในเดือนส.ค. นี้ เพื่อดูแล ประสานงานกับต่างประเทศ สร้างเครือข่ายป้องกันภัยระดับภูมิภาค สามารถรับมือกับภัยที่มีความซับซ้อน

และทันสมัยโดยวางมาตรการป้องกันครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ทั้งการผลิตและบริการ ต้องพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภัย

นับว่าเป็นเรื่องนำยินดีที่ภาครัฐตื่นตัวทันกับ

สภาพการณ์ปัจจุบัน ในขณะที่กำลังมุ่งสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ที่จะเน้นการเพิ่มรายได้จากการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หากระบบความปลอดภัยไม่น่าเชื่อถือก็คงเห็นผลได้ยาก ทั้งนี้ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระบุว่าปีที่แล้ว ประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออีกกว่า 113 ล้านเลขหมาย ขณะที่ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) จัดอันดับให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงการถูกโจมตีทางไซเบอร์ค่อนข้างสูงเป็นลำดับที่ 15 จาก 165 ประเทศ

ข้อมูลจากองค์กรหลักทางโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ ย่อมไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอน การทำให้มีระบบและเครือข่ายการป้องกันภัยไซเบอร์ขึ้น ยังจะเกิดประโยชน์ให้เกิดความเชื่อถือนอกประเทศ เนื่องจากเรากำลังพัฒนาไปสู่สังคมลดการใช้เงินสด สุวีธีการโอนเงินระบบพร้อมเพย์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หากประชาชนไม่เชื่อถือนอกก็มีคนกล้าใช้งานน้อย ซึ่งจะทำให้การพัฒนาที่วางไว้ไม่เป็นไปตามแผน อย่างไรก็ตาม มาตรการและหน่วยงานเพื่อความปลอดภัยไซเบอร์ ก็ต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่ใช้การปิดกัน หรือทำให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความยุ่งยากกว่าที่ควรจะเป็น.



LOSERS

Censorship

Come tomorrow morning, if Facebook and YouTube haven't scrubbed 1,786 more posts and videos, the NBTC will be so-o-o angry. Secretary-general Takorn Tantasith said the National Broadcasting and Telecommunications Commission "suggests" the two companies work all weekend to make things squeaky clean. Or else (something-something). Mr Takorn, who has no legal authority, said "it's too early to say" what he will do to the world's two biggest companies if the prohibited content is still there tomorrow, which most or all of it will be. In the middle are Thai internet providers, who only have one way to stop Goggle (YouTube) and Facebook posts.



‘ITEL’ คว้าเน็ตชายขอบ

นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ได้คัดเลือกให้บริษัทเป็นผู้ชนะประมูลอินเทอร์เน็ตชายขอบ ในสัญญาที่ 4 กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคกลางและภาคใต้ 24 จังหวัด จำนวน 752 หมู่บ้านและกลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ, เทพา, นาทวี และสะบ้าย้อย) จำนวน 56 หมู่บ้าน โดยเสนอราคาประมูล 1,865 ล้านบาท จากราคากลาง 1,888 ล้านบาท สัญญาบริหารจัดการ 5 ปี

เป็นกระทรวงที่อยู่ได้รับความรับผิดชอบของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีแต่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ซึ่งผ่านการนั่งกินจิกเคลียร์ใจกับบิ๊กเงินมาแล้ว ได้ไฟเขียวโลดในการแวะเยี่ยมชม กระทั่งการทำงานของ กระทรวงคือ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา...@ การณ์นี้รองนายกฯสมคิด ยังได้กระเตงว่าที่ปลัดคือคนใหม่ อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย เข้าไปศึกษางานล่วงหน้าแถมกรังกร้างหาฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ให้มาร่วมโชว์ความปึก...@ โดยในส่วนของท่าน ปลัดใหม่ เข้ามาศึกษางานครั้งแรกก็ได้เซอร์ไพรส์ชวนให้อึ้ง หลังทราบว่ากฎกระทรวงคู่มือการทำงานยังไม่ออกมาทั้งที่ก่อตั้งกระทรวงจะครบ 1 ปี ในวันที่ 16 ก.ย. 2560 นี้แล้ว...@ เป็นหนึ่งในองคาพยพแห่งเทคโนโลยีที่กำลัง Disrupt (ทำลาย) หลากหลายธุรกิจดั้งเดิม อริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการไลน์ LINE เลยขอบอกความในใจไม่ยอมให้มองว่าเทคโนโลยีจะต้องทำลายทุกอย่าง เพราะเทคโนโลยีมีหน้าที่เข้ามาช่วย ไม่ใช่ทำลายเหมือนอย่างที่ โลกกำลังพยายามพัฒนาแอปพลิเคชัน LINETAXI เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารพร้อมเพิ่มรายได้ให้คนขับ สรุปลบด้วยโฆษณาเก๋ๆ...@ ถูกถามว่า LINETAXI มีดีกว่าแอปฯอื่นอย่างไร วิจอร์รี่ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร บอกว่าแท็กซี่ที่ทดลองใช้งานแอปฯต้นแบบ พบว่า ใช้งานง่าย (ในมุมมองของคนขับ) ระบบชำระเงินผ่าน



เพย์ LINEPAY โอนเงินเข้าเอทีเอ็มคนขับทันที ไม่ต้องรอ ถือเป็นแอปฯเดียวที่พัฒนาขึ้นจากมุมมองและปัญหาของคนขับไม่ใช่ผู้โดยสารแค่ด้านเดียว...@ เศรษฐกิจจะเป็นตายเป็นอย่างไรไม่มีวัน ทศพร นิษฐานนท์ แห่ง หัวเว่ย ยังขยำมือถือระเบิดระเบิด ครั้งปีแรกรายได้โต 5 เท่า มาร์เก็ตแชร์ขยับขึ้นเป็น 10.7% เป็นหน้าเป็นตาแก่ประเทศไทย ได้ขยับขึ้นเป็น 1 ใน 23 ประเทศที่จะได้รับการปฏิบัติจากสำนักงานใหญ่จีน ระดับขั้นฟ้าชั้นสวรรค์...@ ระหว่างรอรับ สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ ข้ามหัวจากช่อง 8 ไปประจำการ พี่ที่ทีวี ฉลองรับ “นายใหม่” ด้วยยอดผู้ลงทะเบียนรับชมผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทะลุ 1 ล้านแล้วจ้า...@ ฉลองวันแม่ลาซาต้า Lazada.co.th จัดขบวนของขวัญผูกใจคุณแม่มาให้คุณลูกๆ ละลายทรัพย์ซื้อเกินราคา 99 บาท ส่งฟรีอีกต่างหาก...@ เอซุส รีพับลิคออฟเกมเมอร์ (ROG) เผยโฉม ASUS ROG Zephyrus GX501 แล็ปท็อปสำหรับเล่นเกมที่บางที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ Intel Core i7 (Kaby Lake) รุ่นที่ 7...@ วิโก สมาร์ทโฟนจากฝรั่งเศส แนะนำ “Wiko Jerry2 (วิโก เจอร์รี่ 2)” หน้าจอ IPS 16 ล้านสี 5 นิ้วหน่วยประมวลผล Quad-Core 1.3 GHz, Cortex-A7 เพิ่ม ROM เป็น 16 GB, RAM 1GB เพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้ถึง 64 GB ระบบปฏิบัติการใหม่แอนดรอยด์ 7.0 (Nougat) กล้องหลัง 5 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 5 ล้านด้วย มีให้เลือก 3 สี Space Grey, Gold, Bleen ในราคาน้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ ไฮไฟชั่น 2,490 บาท...@ เป็นห่วงสุขภาพช่องปากของ อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข co-ceo ของ ทูรู ผู้รับตำแหน่งมาเกิน 6 เดือนแล้ว ยังไม่ยอมพบปะ พูดคุย แดลงข่าวต่อสื่อมวลชนเลยสักครั้ง ระวังขากรรไกรจะชำรุดนะเจ้าคะ พูดบ้างไรบ้าง...@

นักปราชญ์ H.W. Beecher กล่าวไว้ว่า... “We are always in the forge, or on the anvil; by trial, God is shaping us for Higher things.”

ปรากฏการณ์ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในแวดวงนักกฎหมายขณะนี้คือการที่คณะกรรมการอัยการ หรือ ก.อ. ใช้มาตรการ “เข้ม” ดัดผู้สมัครสอบผู้ช่วยอัยการจากกว่า 7 พันคน เหลือ “หวักะทิ” เพียง 11 คน พร้อมกับการลงมติ “ให้ออก” จากข้าราชการอัยการพร้อมกันรวดเดียว 2 คน ในวาระการประชุม ก.อ.เมื่อ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา

ทำให้มีเพื่อนฝูงนักกฎหมายพากันให้ความสนใจโทรศัพท์และไลน์มาไถ่ถามหลายราย โดยเฉพาะนอกจากการให้ออกพนักงานอัยการรวดเดียว 2 รายแล้ว ประเด็นผลสอบข้อเขียนในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการผู้ช่วย ปี 2559 (สนามใหญ่) นี้มีผู้สมัครสอบจำนวนกว่า 7 พันคน แต่ได้เพียง 11 คนนั้นจริงตามข่าวหรือ? ในเบื้องต้น ขอพูดถึงผลสอบอัยการผู้ช่วยก่อน ซึ่งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ได้ประกาศออกมาแล้วคือ สอบผ่านเพียง 11 คน อันมี

- 1.นายภัสกร เทียงพวงวงศ์
 - 2.นางสาววรพีพัทธ์ หอสุวรรณจิตติ
 - 3.นายพิสุทธิ์ บัวแย้ม
 - 4.นางสาวชมชนก รัชตะวราโชติ
 - 5.นายจตุพร ศรีวัน
 - 6.นายชานนท์ ทวีวงศ์
 - 7.นายอนันต์ชัย ศิริกิจจจร
 - 8.นายธีรรัตน์ มังคุด
 - 9.นางสาวเมษยา โรจนอารีย์
 - 10.นายอาหารณ์ เกตุแก้ว และ
 - 11.นายศิริพล ตันติพล
- จากจำนวนผู้สมัครสอบรวม 7,476 คน ตามที่ประกาศ ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผู้สอบได้เพียง 0.14% เท่ากับ 679 ต่อ 1 นั่นเอง

ผู้เขียน ได้มีโอกาสสนทนาประเด็นดังกล่าวกับ ท่านวินัย ดำรงค์

เมื่ออัยการใช้บท'เข้ม'

หล่อหลอมจริยธรรม (1)



บทความ

■ ไพรัช วรปาณี
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

มงคลกุล รองอัยการสูงสุด ผู้เป็นประธานอนุสอบคัดเลือก ท่านวินัยให้เหตุผลว่า เนื่องจากข้อสอบในปีนี้ค่อนข้างยากมากจึงทำให้ผู้สอบคะแนนไม่ถึงเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก็ได้หารือวิเคราะห์ร่วมกับบรรดาคณะอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเพื่อหาแนวทางและลดความเข้มข้นในการตรวจข้อสอบ พร้อมกับแสวงหาหลักเกณฑ์-วิธีการ เพื่อเกิดความสมดุลต่อไปแล้ว

สำหรับผู้เขียนได้มองในอีกแง่มุมหนึ่ง เห็นว่าการออกข้อสอบยากมีผลทำให้ได้คนเก่งจริง ที่มีความรู้ระดับ “หวักะทิ” เข้ามาในองค์กรอัยการโดยปริยาย แต่ในขณะเดียวกันถ้าข้อสอบเข้มข้นและยากเกินไป อาจเป็นอุปสรรคในการสรรหาคนที่เหมาะสมเข้ามาสอดคล้องกับอัตราความต้องการขององค์กร

จึงเป็นประเด็นที่ “ท่านเข้มชัย ชูติวงศ์” ว่าที่อัยการสูงสุดคนใหม่ ผู้ “คร่ำหวอด” และเป็นผู้ได้รับความเชื่อถือในวงการอัยการ ต้องพิเคราะห์หาวิธีการอันเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุล และสอดคล้องกับความต้องการ

ในการสรรหาบุคลากร ตามหลักแห่ง “ดีมานด์-ซัพพลาย” ต่อไป

ทั้งนี้ หากเจาะลึกถึงระบบการสอบคัดเลือกที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าข้อสอบของอัยการจะเน้นตัวบทเป็นสำคัญ ไม่นับถึกา แต่ก็นับได้ว่าระบบที่ให้ความเที่ยงธรรม โปร่งใสมาตลอด เพราะใช้กฎเกณฑ์การตรวจสอบหรือให้คะแนนเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด ไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานของใคร และมาจากสถาบันใดก็ตาม อาจารย์ผู้ตรวจจะใช้มาตรฐานเดียวกันหมด เนื่องเพราะการถอดได้ด ตรวจคะแนนจะไม่สามารถรู้เลยว่าเป็นใคร เพราะมีข้อห้ามเขียนชื่อลงในกระดาษสอบ และกฎเกณฑ์ป้องกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม อีกหลายมาตรการ

ฉะนั้น ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า ผู้สมัครสอบ จะสามารถตอบคำถามให้เฉลียวฉลาดอย่างไร? โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือตอบตรงกับประเด็นคำถาม ที่อาจารย์ต้องการให้ตอบได้ดีขนาดไหน? จุดสำคัญที่สุด คือจะต้องเขียนคำตอบที่แสดงให้เห็นว่าเรามีความรู้จริง ตอบครบทุกประเด็น

การตรวจข้อสอบ เป็นระบบและ มาตรฐานเดียวกับการตรวจข้อสอบ ของเนติ บัณฑิตยสภา

เพราะอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ ล้วนแต่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิในสำนักงานอัยการสูงสุดทั้งนั้น ทุกท่านจึงยืนยันมาว่า การตรวจข้อสอบเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกับการตรวจข้อสอบของเนติบัณฑิตยสภา...ต่างกันเพียงว่า เด็กๆ ที่เรียนเนช มักจะขอร้องให้อาจารย์ ใจให้หลัก “เมตตาธรรม” แก่ นักศึกษาเนช บ้างเท่านั้น...(ฮา)

ย้อนหลังไปดูประวัติศาสตร์การสอบคัดเลือกข้าราชการอัยการที่แล้มา ปรากฏว่า ในอดีตเคยมีมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อ 20 ปีก่อน มีผู้สมัครสอบคัดเลือกกว่า 4 พันคน ทว่าสอบได้เพียง 6 คนเท่านั้น...ปรากฏการณ์ในครั้งนั้นจึงมิได้ผิด “ปกติ” แต่ประการใด!

ครั้นเมื่อศึกษากฎเกณฑ์ รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิชาที่ใช้สอบอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) ตามที่คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) กำหนดระเบียบไว้ ดังนี้ คือ...

กำหนดให้สอบทั้งหมด 3 วัน -วันแรก...สอบกฎหมายอาญา 6 ข้อ, แพ่ง 4 ข้อ, รวม 10 ข้อ - วันที่ 2 วิอาญา 6 ข้อ, วิแพ่ง 4 ข้อ รวม 10 ข้อ” วันที่ 3 กฎหมายลักษณะพยาน 2 ข้อ,

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1 ข้อ, กฎหมายปกครอง 1 ข้อ, พ.ร.บ.อัยการ 1 ข้อ, วิชาฉกในศาลแขวง หรือเยาวชนและครอบครัว หรือผู้บริโภค 1 ข้อ (เลือกทำ 1 ข้อ), กฎหมายล้มละลาย หรือภาษีอากร หรือกฎหมายแรงงาน 1 ข้อ (เลือกทำ 1 ข้อ), กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือการค้าระหว่างประเทศ 1 ข้อ (เลือกทำ 1 ข้อ) และวิชาภาษาอังกฤษ 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน) รวมทั้งหมด 10 ข้อ

สรุป วันที่ 1 เต็ม 100 คะแนน วันที่ 2 เต็ม 100 คะแนน และวันที่ 3 เต็ม 90 คะแนน รวม 3 วัน 290 คะแนน และถ้าตอบได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งถือว่าสอบผ่าน

จะเห็นได้ว่า การจะตอบโจทย์ให้ครบทุกประเด็นในเวลาอันจำกัดได้ ดันนั้น นับเป็นเรื่องยากลำบากเอาการทีเดียว เพราะในการตอบ 1 ข้อ มีเวลาในการตอบ รวมทั้งอ่านโจทย์และการเขียนคำตอบด้วยเวลาเพียง 24 นาทีเท่านั้น ซึ่งบางข้อคำถามมีประเด็นให้ตอบถึง 10 ประเด็น และถ้าตอบไม่ครบก็ถูกตัดคะแนนในที่สุด ทั้งนี้ได้ทราบกันในเชิงลึกแต่ไม่ลับมาว่า แม้แต่บุตรแท้ๆ ของอัยการผู้ใหญ่วระดับสูงบางท่าน ก็ยังสอบไม่ผ่าน...อันเป็นหลักประกันความโปร่งใสในการสอบคัดเลือกทุกครั้งได้เป็นอย่างดี

ด้วยหลักการณ์นี้จึงเป็นที่ยอมรับกันในวงกการนักกฎหมายว่า การสอบคัดเลือกอัยการผู้ช่วย ในสนามใหญ่แห่งนี้ “หินจริงๆ” เพราะอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบต้องยึดหลักความถูกต้องเที่ยงธรรม และโปร่งใส เป็นที่ตั้ง

ดังนั้นแล้ว ผู้สมัครที่หวังจะสอบผ่านได้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ จึงต้องทำการบ้านแข่งกับตัวเองอย่างหนักหน่วง เช่นการตอบโจทย์ให้ถูกต้องตรงประเด็นทั้ง 10 ข้อในเวลาที่กำหนด พร้อมกับอธิบายเหตุผลข้อเท็จจริงปรับ

เข้ากับข้อกฎหมายได้ดี และสิ่งสำคัญ ถ้าตอบไม่ครบก็ถูกตัดคะแนน ยิ่งผลให้สอบตกอย่างน่าเสียดายในที่สุด

อย่างไรก็ตาม อยากฝากน้องๆ ที่ไม่ผ่านการสอบ อย่าได้ท้อใจ จงจำไว้ว่าการตอบข้อสอบแต่ละครั้ง ต้องจับประเด็นให้ได้ก่อน ว่ามีกี่ประเด็น แล้วจึงลงมือเขียนคำตอบในคำถามให้ครบทุกประเด็น ที่สำคัญที่สุดคือตอบให้ตรงประเด็นคำถาม โดยตรวจเลือกดูก่อนว่าข้อไหนง่าย ก็รีบตอบก่อน แล้วจึงมาตอบข้อยากภายหลัง ข้อบกพร่องอย่างหนึ่ง คือถามอย่างตอบอย่าง อาทิถามว่า อุตสาหกรรมชอบด้วยกฎหมายหรือไม่? ต้องตอบว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่บางคนกลับตอบว่าไม่มีสิทธิอุตสาหกรรม หรือบางข้อให้ตอบทั้งหมด 6 จุด แต่ตอบไม่ครบทุกจุด ทำให้ไม่ได้คะแนนในที่สุด

ส่วนอีก “ปุจฉา” หนึ่งที่ถามว่า ในการประชุม ก.อ.ที่ผ่านมา ได้มีมติสั่ง “ให้ออก” จากข้าราชการอัยการถึง 2 คน จริงเท็จอย่างไร? เพราะไม่ค่อยได้ยินกรรมการอัยการ (ก.อ.) ใช้มาตร “เข้มขัน” ไล่หรือให้ออกพนักงานอัยการที่ประพฤติผิดวินัยมากนัก ต่างกับคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ซึ่งเคยใช้มาตรการ “เข้ม” ไล่หรือให้ออกผู้พิพากษาระดับผู้ใหญ่มาแล้วถึง 7 คน จนข่าวกล่าวขานไปทั่วโลก... ■